
 

 บันทึกการประชุม  
คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ วุฒิสภา  

ครั้งที ่๙/๒๕๖๗  
วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์  

-------------------------------- 
กรรมาธกิารผู้มาประชุม 

 ๑. นางพิกุลแกว้  ไกรฤกษ ์ ประธานคณะกรรมาธกิาร 
 ๒. นายกติต ิ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก สุรพงษ ์ สวุรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สอง 
๔. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลวีิโรจน์ รองประธานคณะกรรมาธกิาร คนที่สาม 
๕. นางดวงพร รอดพยาธิ ์ เลขานกุารคณะกรรมาธกิาร 
๖. พลเอก นาวนิ ด ารกิาญจน์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๗. พลเอก ธรีเดช มเีพียร ประธานที่ปรกึษาคณะกรรมาธิการ 
๘. นายสุวพันธุ์ ตันยวุรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 

           ๙. นางผาณติ นติิทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๐. พลเอก ฉตัรเฉลมิ เฉลิมสขุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๑. นายถวิล เปลี่ยนศร ี กรรมาธิการ 
  ๑๒. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กรรมาธิการ 
  ๑๓. นายกูรดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
  ๑๔.  นายสุวฒัน ์จิราพันธุ์ กรรมาธิการ 
 

กรรมาธกิารผู้ลาการประชมุ 
 ๑.  นายอนศุาสน ์สุวรรณมงคล รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 

๒. พลเอก เลิศฤทธิ ์เวชสวรรค์ กรรมาธิการ  
 ๓. นายบรรชา พงศ์อายุกูล กรรมาธิการ 
 ๔.   พลเอก สนธิชนก  สงัขจันทร ์ กรรมาธิการ 
 ๕. พลเอก ทรงวิทย ์หนุนภักด ี กรรมาธิการ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.  นายเฉลมิชัย  ศรีจนัทร ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 
 ๒. นายเทอดภูมิ  งามธุระ นิติกรช านาญการพิเศษ 
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 



๒ 
 

 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรกึษาประจ าคณะกรรมาธิการ และผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นางสาวนงสคราญ  อดทน ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ ์
 ๒.  พลอากาศเอก มหินทรา เทยีมทัศน ์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๓. นายรวี  ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๔.  นายวตุต ิวตุตสิันต์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๕. นางสาวเพ็ญประภา  วงษ์โกวิท ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๖. พลโท พจน์ เฟื่องฟู ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๗.  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
 ๘. รองศาสตราจารย์อกัษรศรี พานิชสาส์น ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
            ๙. นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
           ๑๐. นายประจิตต์  โรจนพฤกษ์ ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
           ๑๑. นายกอบศักดิ์  ชุตกิุล ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
           ๑๒. พลเอก ณตฐพล บญุงาม ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาภยศ ประสิทธิโสภนิ  ทีป่รึกษาประจ าคณะกรรมาธิการ 
  ๑๔. พลโทหญงิ ดวงกมล  สุคนธทรัพย์ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๕. นางสาวจินตนา  ศุขทศัน์ ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
  ๑๖. นางสาวชนิดาภา  ภูแ่ส ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมาธกิาร 
 

ผู้ซึ่งคณะกรรมาธกิารเชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
  กระทรวงการต่างประเทศ  
         กรมเอเชียตะวันออก 
         นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล     อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 
 
         กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
         (๑) นายอังกูร กุลวานิช      รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
         (๒) นายภควัตร ศรีสุขวัฒนา     นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา)  
         หั วหน้ าฝ่ายฝ่ายเขตทางทะเล และเขตแดน 
         ไทย-กัมพูชา 
         (๓) นางสาวกฤติญา จิตตานนท์     นักการทูตช านาญการ 
 สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
         (๑) นายวรณัฐ คงเมือง      รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
         (๒) นายชยุต จิตมานะ      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  



๓ 
 

         (๓) นายตรัย ชุณห์สุทธิวัฒน์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
         (๔) นายพีระพล ลีลาสิทธิกุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์  ประธานคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑ .๑  คณ ะกรรมาธิการการต่ างประเทศ สภาผู้ แทนราษฎร น าส่ งรายงานการสั มมนา  
เรื่ อง ทิ ศทางประเทศไทยในพลวัตโลก จ านวน ๑ ฉบับ โดยพิจารณาเห็ นว่ าจะเป็ นประโยชน์ 
แก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในการพิจารณาวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการต่างประเทศของไทย 
 ๑.๒ ก าหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานความสัมพันธ์ไทย -เมียนมา การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการป่าชุมชน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
ณ จังหวัดเชียงราย 
 ๑.๓ สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๗ 
       (๑) เรื่องรับทราบ 
    ร่างระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาจ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
   ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าป ีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และ (๒) ครั้งที่ ๒๕ 
(สมัยสามัญประจ าป ีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 
        (๒) เรื่องพิจารณา   
     การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
แล้วตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ จ านวน ๕ ฉบับ โดยที่ประชุมเห็นควรกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพ่ือมีด าริ
มอบหมายคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้อง จ านวน ๓ คณะ  
เป็นผู้พิจารณา ได้แก่ ๑) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  
และผู้ด้อยโอกาส  ๒) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม  จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
๓) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบในวาระที่สามแล้วให้ด าเนินการตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ ต่อไป 
        (๓) เรื่องอื่น ๆ  
    (๓.๑) ก าหนดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่สอง
และวาระที่สาม ในวันพุธที่  ๒๐  และวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และวุฒิสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ 



๔ 
 

             (๓.๒) ก าหนดการกิจกรรม “การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
ของสมาชิกวุฒิสภา กรณีพ้นจากต าแหน่ง” ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมหมายเลข 
๔๐๒–๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารวุฒิสภา (ฝั่งวุฒิสภา)   
             (๓.๓) ขอเชิญสมาชิกวุฒิสภาร่วมแสดงความคิดเห็น กรณีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
มีมติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสมาชิก
วุฒิสภาสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยการลงลายมือชื่อบริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภาในวั นจันทร์ที่ 
๑๑ และวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  มีความต้องการให้สมาชิกวุฒิสภา
จ านวนมากที่สุดในการแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน  
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะน าคะแนนความคิดเห็นไม่เห็นด้วยไปน าเรียนต่อ
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๙ ๒๖๐ และ ๒๖๑  
            พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ได้ให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมว่าคณะกรรมาธิการตสร. แจ้งผู้แทนของกรรมาธิการต่าง ๆ ที่อยู่ในคณะกรรมาธิการตสร.  
ขอความร่วมมอืในการตอบค าถามและแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน  
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย รวมถึงการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
             (๓.๔) การลงพื้นที่พบประชาชนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (๗ กลุ่มจังหวัด)  
จะยุติการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป 
             (๓.๕) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ  โดยหากสมาชิก
วุฒิสภาท่านใดอยู่ในคณะกรรมาธิการทั้งสองคณะกรรมาธิการที่ประธานคณะกรรมาธิการ ไม่เดินทางไป
ประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภาท่านนั้นสามารถเข้าร่วมกับคณะกรรมาธิการอื่นที่
เดินทางได้  
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม  
  ๒.๑ ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข และเปิดเผยได้  
 ๒.๒ ที่ประชุมได้มีมติให้การรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ โดยมีการแก้ไข ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และเปิดเผยได้ 
 
 
 



๕ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตามมติที่ประชุม 
 ๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือ  
ในระดับภูมิภาค 
          นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะ  
อนุกรรมาธิการได้มอบหมายให้ นายวุตติ วุตติสันต์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ รายงานสรุป 
ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งที่ ๕ /๒๕๖๗ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา  
โดยเป็นการพิจารณาและติดตามการด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๓.๑.๑ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
           ผู้แทนกรมอาเซียนได้รายงานสรุปผลการประชุม High Level Task Force (HLTF)  
ที่จะจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ณ เวียงจันทน์ สปป. ลาว เพ่ือจัดท า Strategic Plan ของด้าน 
เสาการเมืองและด้านความมั่นคง  โดยร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนได้จัดท าขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา 
ซึ่งจะถูกเสนอให้ผู้น าอาเซียนพิจารณาภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและร่าง 
Strategic Plan โดยวิสัยทัศน์มี  ๕ ด้าน คือ เสาการเมือง เสาเศรษฐกิจ เสาสังคมและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการด้านการเชื่อมโยง (Connectivity) และคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสถาบัน  
  ๓.๑.๒ ผลการประชุมยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 
           การประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (2024 ASEAN-Australia 
Special Summit to Commemorate the 50th Anniversary of ASEAN-Australia Dialogue 
Relations) ซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่เป็น Comprehensive Partnership โดยนายกรัฐมนตรีได้
กล่าวเรื่อง intervention ในการประชุม Retreat และ การประชุม ASEAN-Australia Special Summit 
ในขณะนี้ผลลัพธ์เอกสารการประชุมมีทั้งหมดสองฉบับ  
           ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีต่างประเทศ ได้มีการหารือกับเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)  ซึ่งเลขาธิการอาเซียนมี
ความประสงค์ให้ไทยมีเจ้าหน้าที่ไปท างานในส านักเลขาธิการอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากขณะนี้ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน ได้มีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ๒ ต าแหน่ง ในด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนซึ่งควรมีคนไทยสมัครเข้าไปด ารงต าแหน่ง เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีคนไทยที่ท างานอยู่ที่ส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เพียง ๒ คน 
  ๓.๑.๓ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
           ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ได้สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(AEM Retreat) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ซึ่งมีการพบปะกับนักธุรกิจ
ในกลุ่มอาเซียน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะพิจารณานโยบายทางเศรษฐกิจที่ สปป. ลาว ให้ความส าคัญ และ
ให้ความเห็นชอบ ทั้งประเด็นด้านการยกระดับสินค้าของอาเซียน และการเจรจาด้านดิจิทัลของอาเซียน   



๖ 
 

  ๓.๑.๔ การประชุมคณะท างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน 
(High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration: HLTF-EI) ครั้ งที่  ๔ ๕  ระห ว่ างวัน ที่  
๑๙ -๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  ณ  สปป . ลาว  ซึ่ งได้ มี การหารือ ใน ร่างของแผน  Strategic Plan  
ด้านเศรษฐกิจ และหารือถึงการวางร่างเริ่มต้นแผนพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
ฉบับใหม่ที่ครอบคลุมระยะ ๒๐ ป ีโดยเป็นเค้าโครงในการจัดมาตรการตา่ง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นรอบการด าเนินการ
คราวละ ๕ ปี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดการหารือ ในรายละเอียด รวมทั้งสินค้าหมุนเวียนต่าง ๆ  
เพื่อลดสินค้าที่เป็นขยะ และการเปิดตลาดสินค้าหลาย ๆ ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอ่อนไหว 
  ๓.๑.๕ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
           ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สรุปรายงาน 
การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ โดยมีการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและ
วัฒ นธรรมอาเซี ยน  ครั้ งที่  ๑  (1st Ad-Hoc Working Group to Develop the ASCC Post-2025 
Strategic Plan) ของเสาสังคม โดยมีการจัดตั้ง Ad Hoc Working Group ซึ่งจะมีการประชุมครั้งถัดไปใน
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว พร้อมกับการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (SOCA) และแผนยุทธศาสตร์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) ซึ่งจะมีการจัดการประชุม High Level Interface ระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับภาคธุรกิจ โดยจะมีการเสนอ Final Strategic Plan ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และจะให้ HLTF 
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
  ๓.๑.๖ ความคืบหน้าดา้นสิทธิเดก็และสตรี โดยคณะกรรมาธกิารอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) โดยเฉพาะศูนย์์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคม (ASEAN Training Center for Social Work and Social Welfare: ATCSW) ซึ่งไทยได้
เลือกหัวหน้าศูนย์คนใหม่ คือ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ซึ่งเสาสังคมและวัฒนธรรมได้ด าเนินด้าน
ศูนย์อาเซียนต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ ไทยจะสร้างบทบาทมากขึ้น รวมถึงการของบประมาณมากขึ้น
เช่นเดียวกัน เพ่ือด าเนินการการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่มีแผนด าเนินการกับกองทุนเพ่ือเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) เพื่อการจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการต่อไป รวมทั้งจะมีการหารือกับองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ที่จะจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการสัมมนาต่อไป   
  ๓.๑.๗ การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมาธิการ 
           นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง หารือที่ประชุม  
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมาธิการจากกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับการ



๗ 
 

พิจารณาแต่งตั้งให้ไปด ารงต าแหน่งใหม่ แต่เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งของกระทรวงการต่างประ เทศ 
มีระยะเวลาที่นานพอสมควร จึงเห็นควรขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งอนุกรรมาธิการ จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ จ านวน ๒ คน คือ  
           ๑. ตั้งนายพลพงศ์ วังแพน เป็นอนุกรรมาธิการ  
           ๒. ตั้งนางสาวรุจิกร แสงจันทร์ เป็นอนุกรรมาธิการ  
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
    ๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
  นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการ รายงานสรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ 
  พิจารณาและติดตามการจัดท าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด  
พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีผู้แทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. กรอบแนวคิดและร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... 
คณะกรรมการเพ่ือการจัดการอากาศสะอาดเป็นกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จ านวนกว่า ๒๐ หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมาการ ซึ่งมีการบูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งมีนวัตกรรมและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ทันสมัยมาใช้  
ในการด าเนินงาน 
  ๒. โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติประกอบด้วย ๑๐ หมวด และ ๑ บทเฉพาะกาล 
  ๓. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด 
        ๓.๑  กฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
        ๓.๒ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้ว 
ใน พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง ให้ใช้ พระราชบัญญัติ นี้แทน ฯลฯ 
       ๓.๓ ก าหนดค านิยาม ได้แก่ อากาศสะอาด มาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด อากาศเสีย
ภาวะมลพิษทางอากาศ แหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ เผาในที่โล่ง มลพิษทางอากาศข้ามแดน ดัชนีคุณภาพ
อากาศ เป็นต้น 



๘ 
 

       ๓.๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรักษาการ 
ตามกฎหมายฉบับนี้ และมีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานอากาศสะอาด 

 ๔. กลไกการจัดการหมอกควันข้ามแดนที่เกี่ยวกับพันธะกรณีระหว่างประเทศ มี ๒ กลไก ดังนี้  
          ๔.๑ ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (ASEAN Agreement  

On Transboundary Haze Pollution) คือ ความตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงนามในปี  ค.ศ. ๒๐๐๒
ระหว่างชาติสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
       ๔.๒ ยุทธศาสตร์ “ฟ้าใส : CLEAR SKY Strategy” แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการ 
(๑) ควรมีการบูรณาการข้อมูล (Big data) ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ   

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

(๒) ควรมีกลไกปลูกจิตส านึกทางด้านผู้บริโภค และกลไกภาคีกับภาควิชาการให้เข้ามาร่วม
ด าเนินการ พร้อมทั้งระดมความคิดทางปัญญาจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ทั้งนี้สมาคมเครือข่าย 
โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูลและด้านการด าเนินการ 

(๓) ควรมีการก าหนดมาตรการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติ ที่เข้มแข็งและบังคับใช้ได้จริง  
โดยก าหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่มีอ านาจในการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ในกรณีขององค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีหน่วยงานมากจนเกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของความคล่องตัวในการด าเนินงาน  
  ที่ประชุมมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
  ๑) สืบเนื่องจากกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาได้มอบหมายให้กรรมาธิการการต่างประเทศ  
ในการศึกษาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๗ ฉบับ การด าเนินการพิจารณาเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยด าเนินการไม่แล้วยังไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ซึ่งแนวโน้มอาจจะล่าช้า และอาจไม่ทันในวาระการท างานของวุฒิสภาปัจจุบัน  
        หมอกควันขา้มแดนท่ีมาจากประเทศเพื่อนบา้น รวมถึงการเกดิจากการท าเกษตรกรรม 
ซึ่งมีการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด จะช่วยลดหมอกควัน
ข้ามแดนได้มากขึ้น โดยระหว่างรอร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... พิจารณา
แล้วเสร็จ กรมควบคุมมลพิษน่าจะด าเนินงานให้เต็มศักยภาพ อนุกรรมาธิการจะติดตามความคืบหน้าร่าง
พระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ต่อไป 
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    ๓.๓ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย 
  น าย ถ วิ ล  เป ลี่ ย น ศ รี  ก รรม าธิ ก าร  ใน ฐ าน ะป ระ ธ าน ค ณ ะอ นุ ก ร รม าธิ ก า ร  
ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประจ าคณะกรรมาธิการรายงานสถานการณ์ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อ
ไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้  
           ๓.๓.๑ สถานการณ์ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อไทย 
   สถานการณ์อิสราเอล-ฮะมาส 
   กองทัพอิสราเอล (IDF) ปฏิบัติการตรวจค้นค่ายผู้ลี้ภัยและเมืองหลายแห่งทั่วเขต
เวสต์แบงก์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมถึงเมืองรอมัลลอฮ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของปาเลสไตน์
ในเขตเวสต์แบงก์ เนื่องจากคาดว่ามีสมาชิกกลุ่มฮะมาสบางส่วนหลบซ่อนอยู่ โดย IDF ได้บุกโจมตี ตรวจค้น 
ท าลายที่พักอาศัย และจับกุมชาวปาเลสไตน์จ านวนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าให้การสนับสนุนกองก าลังติดอาวุธ 
ในปาเลสไตน์ ขณะเดียวกัน มีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลจะยกระดับปฏิบัติการโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ 
ก่อนเริ่มเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยเฉพาะบริเวณมัสยิดอัลอักศอ 
ในนครเยรูซาเล็มตะวันออก เพื่อกดดันให้กลุ่มฮะมาสยอมรับข้อตกลงเจรจาหยุดยิง 
   สถานการณ์บริเวณชายแดนอิสราเอล-เลบานอนกลับมาทวีความรุนแรงอีกครั้ง 
ภายหลังกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ทางภาคใต้ของเลบานอน ยิงจรวดต่อต้านรถถังโจมตีข้ามมายังชายแดนทาง  
ตอนเหนือของอิสราเอล บริเวณนิคมเกษตร Margaliot เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ท าให้มีผู้เสียชีวิต ๑ 
ราย (ไม่ระบุสัญชาติ) และแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ ๗ ราย (บาดเจ็บสาหัส ๒ ราย) โดย IDF ยืนยัน
เตรียมพร้อมจะตอบโต้และปราบปรามสมาชิกกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ทั้งหมด 
   สถานการณ์ในทะเลแดงและน่านน้ าในอ่าวเอเดน กบฏ Houthi ยังคงยิงขีปนาวุธ
ต่อต้านเรือจากพ้ืนที่ควบคุมในเยเมนโจมตีเรือพาณิชย์และเรือรบของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร 
ในทะเลแดงและน่านน้ าในอ่าวเอเดนตลอดห้วงสัปดาห์ อีกทั้งมีแนวโน้มว่าสถานการณ์อาจขยายตัว 
และตึงเครียดขึ้นอีก เพราะกบฏ Houthi อาจจะขยายเป้าหมายโจมตีจากเรือพาณิชย์และเรือรบไปเป็น
ผลประโยชน์อื่นที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออิสราเอลและพันธมิตร อาทิ  การสร้างความเสียหาย 
ต่อสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ าในทะเลแดง 
   การเจรจาหยุดยิงและช่วยเหลือตัวประกันที่มีสหรัฐอเมริกา อียิปต์ และกาตาร์  
เป็นคนกลางเจรจาเผชิญอุปสรรคและเสี่ยงจะท าให้ข้อตกลงไม่สามารถบรรลุ ผลก่อนเริ่มเดือนรอมฎอน 
เนื่องจากอิสราเอลยืนยันจะไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาในรอบต่อไปที่กรุงไคโร อียิปต์ จนกว่ากลุ่มฮะมาส
จะส่งมอบจ านวนและรายชื่อตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่  ซึ่ งกลุ่มฮะมาสปฏิเสธ ข้อเรียกร้องดังกล่าว  
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีตัวประกันที่ยังถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาประมาณ ๑๓๐ คน (คนไทย ๘ คน) ในจ านวนนี้
อิสราเอลยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว ๓๑ ราย 
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   ความล่าช้าของข้อตกลงหยุดยิงส่งผลให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา
เลวร้ายลงอย่างมาก ปัจจุบันมีพลเรือนอยู่ในภาวะอดอยากอย่างน้อย ๕๗๖,๐๐๐ คน หรือ ๑ ใน ๔  
ของจ านวนประชากรทั้งหมด ๒.๓ ล้านคน โดยอิสราเอลถูกวิจารณ์ณ์อย่างต่อเนื่องว่า ขัดขวางการส่งความ
ช่วยเหลือไปยังฉนวนกาซาผ่านด่าน Rafah ของอียิปต์  และด่าน Kerem Shalom ของอิสราเอล  
รวมถึงกรณีทหารอิสราเอลกราดยิงกลุ่มพลเรือนที่ก าลังรอรับความช่วยเหลือเมื่อ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ ที่เมือง Gaza City ทางตอนเหนือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์อ้างว่า ท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑๐๐ ราย 
   สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ 
   ฟิลิปปินส์มีท่าทีแข็งกร้าวในประเด็นทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมความร่วมมือ
ทางทหารกับสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติการร่วมเพ่ือลาดตระเวนทางทะเลและทางอากาศในทะเลจีนใต้ 
ในกรอบความร่วมมือทางทะเล (Maritime Cooperative Activity-MCA) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวมถึงอ้างว่าจีนขัดขวางการปฏิบัติภารกิจขนส่งเสบียงให้แก่เรือฟิลิปปินส์ 
ตั้งแต่ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบันรวมกว่า ๑๔ ครั้ง และปล่อยสารโซเดียมไซยาไนด์ปนเปื้อน
ในแหล่งน้ าเพ่ือไม่ให้ฟิลิปปินส์ท าประมงในพ้ืนที่พิพาท นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส 
จูเนียร์ ของฟิลิปปินส์ยังให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า พร้อมจะตอบโต้หากฟิลิปปินส์ถูกละเมิดอธิปไตย  
และจะไม่ยอมเสียดินแดนให้จีนโดยเด็ดขาด 
   จีนปฏิเสธข้อกล่าวหาของฟิลิปปินส์และติดตั้งทุ่นลอยน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือเน้นย้ าสิทธิ
เหนือทะเลจีนใต้ ขณะเดียวกันยังคงใช้มาตรการควบคุมน่านน้ าในพ้ืนที่พิพาทอย่างเข้มงวด โดยเมื่อ วันที่  
๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยยามชายฝั่งจีนควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่แล่นไปใกล้แนวสันดอนโธมัสที่ ๒  
โดยจีนยืนยันว่าเรือของฟิลิปปินส์รุกล้ าน่านน้ า ท าให้จ าเป็นต้องใช้มาตรการสกัดกั้นตามกฎหมาย 
   การด าเนินกิจกรรมตอบโต้และยั่วยุกันไปมาระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน โดยเฉพาะ
ท่าทีแข็งกร้าวของฟิลิปปนิส์จะกระตุ้นให้สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ทวคีวามตึงเครียด เพิ่มความเสี่ยงเกิดเหตุ
กระทบกระทั่ง บั่นทอนความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และเป็นอุปสรรคต่อการจัดท าประมวลปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 
(Code of Conduct-CoC) ระหว่างอาเซียนกับจีน 
    การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา 
    ประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน จะแถลงสถานภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๗ โดยจะย้ าความส าเร็จของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามนโยบาย Bidenomics  
ที่เน้นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีที่ส าคัญ  
อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานสะอาด และความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์ รวมถึงเน้นย้ าด้าน 
การต่างประเทศว่า สหรัฐอเมริกายังเป็นผู้น าโลกในทุกมิติ และจะให้ความส าคัญกับการแข่งขันกับจีน 
ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนออกจากจีน กีดกันจีนจากห่วงโซ่อุปทานเซมิคอน
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ดักเตอร์โลก และเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการมีบทบาทน าในภูมิภาคตะวันออกกลาง และ
การสนับสนุนยูเครนจากการรุกรานของรัสเซีย 
   ประธานาธิบดีไบเดนน่าจะใช้โอกาสดังกล่าวโจมตีพรรครีพับลิกันและอดีต
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ว่ามุ่งท าลายกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ขัดขวางการจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือยูเครน อิสราเอล และไต้หวัน ตลอดจนลดทอนค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการผลักดัน
ข้อตกลงความมั่นคงชายแดน ซึ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกา และความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับพันธมิตร 
   การเน้นย้ านโยบายที่ประสบผลส าเร็จเป็นไปเพ่ือเรียกคะแนนนิยมของ
ประธานาธิบดีไบเดน ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่ไม่น่าจะ
ประสบผลส าเร็จมากนัก ด้วยปัญหาด้านอายุ สุขภาพ และความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพ  
อีกทั้งเมื่อศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา สามารถลงสมัครชิงต าแหนง่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ จะเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่อาจฉุดรั้ง
ความนิยมของชาวอเมริกันต่อประธานาธิบดีไบเดน 
  ๓.๓.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและผู้หนีภัยความไม่สงบ
จากเมียนมาในประเทศไทย 
   ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการพิจารณาศึกษาผู้หนภีัยการสู้รบจากเมียนมาและ
ผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมาในประเทศไทย 
   ที่ประชุมมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
   ๑) การประชุมสัมมนาของคณะกรรมาธกิารความมัน่คงแหง่รฐั กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้เชิญนักวิชาการและผู้แทนฝ่าย NUG 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสม   
   ๒) การสัมมนาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ของสภาผู้แทนราษฎร โดยปรากฏข่าวสารว่ารัฐสภาเห็นด้วยต่อการ
จัดสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งกรรมาธิการไม่เห็นด้วย โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเพียงคณะกรรมาธิการหนึ่งใน
ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่ด าเนินการจัดสัมมนา 
   ๓) เมื่ อวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗ เครื่องบินพาณิ ชย์ของจีน  ๑๒ ล า  
ลงที่สนามบินแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเพ่ือน าคนจีนจ านวนกว่า ๙๐๐ คน ออกจากชเวก๊กโก่ 
เมียนมา โดยมีการประชุมเพื่อให้การช่วยเหลือชาวจีนกลับประเทศจีน เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง
รองอธิบดีกรมต ารวจ ๓ ประเทศ คือ จีน เมียนมา และไทย ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยทางการเมียน
มาเป็นผู้น าชาวจีนมาส่ง และไทยรับมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแม่สอด  อย่างไรก็ตามยังคงมีชาวจีน 
ที่อยู่ในชเวก๊กโก่ เมียนมา อีกกว่า ๓ แสนคน  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
๔.๑ พิจารณาและติดตามในประเด็นดังต่อไปน้ี 

       (๑) ข้อมูลและข้อเท็จจริงล่าสุดเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง 
คณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี  
(BRN)  
   นายวรณัฐ คงเมือง รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มอบหมายให้ นายชยุต  
จิตมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงล่าสุดเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับขบวนการแนว
ร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มีความยืดเยื้อมาเป็น
ระยะเวลาอันยาวนานในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลชุดต่าง ๆ ที่เข้ามาบริหารประเทศได้พยายามปรับเปลี่ยนทั้งใน
เชิงนโยบาย มาตรการ รวมทั้งกลไกในการก ากับการบริการจัดการที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา  
โดยเฉพาะแนวคิดการพูดคุยกับกลุ่มที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในพ้ืนที่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน สภาความมั่นคงแหง่ชาติได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
การด าเนินการพูดคุยเพ่ือสันติสุข(การพูดคุยทางเปิด) โดยได้มีการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพ่ือสร้าง
สันติสุขแบบองค์รวมหรือ JCPP ที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้บรรจุประเด็นการพูดคุย
เพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   โดยตัวแทนจากรัฐบาลไทยพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐที่มีแกนน า BRN เป็นหัวหน้า
คณะและมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันภายใต้ ๓ ประเด็นหลักใน
หลักการทั่วไปคือ (๑) การปรึกษาหารือสาธารณะกับประชาชนในพ้ืนที่ (๒) การลดความรุนแรง และ  
(๓) การแสวงหาทางออกทางการเมืองเพ่ือยุติความไม่ สงบที่ เกิดขึ้นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย  
โดยมีการรับรองข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดท าร่างแผนการท างาน
ของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  หรือ JCPP เพ่ือพูดคุยใน ๓ ประเด็นหลังข้างต้น 
เพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยหลังจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการหารือระหว่างไทยและ BRN  
ตลอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN เป็นการพูดคุยกับประชาชนคนไทย เพ่ือประชาชน
ในชาติ 
  แผนการท างานของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (JCPP) มี ๔ ขั้นตอน 
ในแผนการด าเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้  
  (๑) ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ที่ไทยและกลุ่ม BRN หาข้อสรุปหลักการและรายละเอียด
เอกสาร JCPP ซึ่ งปั จจุ บั น รั ฐบ าลไทยเห็ นด้ วยกั บหลั กการและรายละเอี ยด ใน เอกสาร JCPP  
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   (๒) มาตรการสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่ โดยเป็นการด าเนินงานระหว่างคณะพูดคุยกับกองทัพ
ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า  
   (๓) การลงนามรับรอง JCPP จาก ๑๐ ปีของการเจรจาพูดคุยที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องการลงนาม  
มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเป็นการให้สถานะให้กับกลุ่มที่ผิดกฎหมายหรือไม่ รวมถึงการด าเนินการไม่ได้
สัดส่วนกับผลลัพธ์ที่จะได้หรือไม่ คณะพูดคุยจากอดีตจนถึงปัจจุบันหารือประเด็นนี้ตลอดมา อย่างไรก็ดี 
การลงนามจะท าให้เกิดความมั่นใจให้กับพลเมืองไทย ลดความรุนแรง และมีความราบรื่นในการแก้ปัญหา 
การหาทางออกทางการเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์กับรัฐบาล  
 
   (๔) คณะติดตามสถานการณ์กลาง/พ้ืนที่ Central and Field Monitoring Team 
       คณะพูดคุยตระหนักดีว่ากลุ่ม BRN ไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดที่จะสามารถหาทางออก
ทางการเมืองเพียงกลุ่มเดียวได้ ดังนั้น รัฐบาลไทยก าหนดกลุ่ม BRN ไว้ส าหรับการลดความรุนแรงและความ
มั่นคงอื่น ๆ ซึ่งกลุ่ม BRN เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างกลุ่มที่ใช้ความรุนแรง รวมถึงเป็นผู้แทนของกลุ่ม 
ที่ใชค้วามรุนแรง  
       ส าหรับการพูดคุยเพ่ือหาทางออกทางการเมือง และประเด็นด้านวัฒนธรรม  
ต้องด าเนินการอยู่ในการพูดคุยเสนอทางออกทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบ
การบริหารพ้ืนที่  การยอมรับอัตลักษณ์ กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการศึกษา  
โดยต้องผ่านการพูดคุยและรับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายความมั่นคง  
และภาคการเมือง  
       เมื่อการลงนาม JCPP ประสบความส าเร็จ การยุติความรุนแรงและการปรึกษาหารือ
สาธารณะจะน าไปสู่การยุติความขัดแย้ง ซึ่งคณะพูดคุยมีภารกิจในการเจรจาเพ่ือ ให้อดีตผู้ใช้ความรุนแรง
กลับคืนสู่สังคม การวางอาวุธและสลายกองก าลัง การนิรโทษกรรม ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง และการยกเลิก
พระราชก าหนดฉุกเฉินในพื้นที่ 
     นายอังกูร กุลวานิช รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้ให้ข้อมูลว่าสภาความ
มั่นคงแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล
ในด้านกฎหมายของประเทศ ซึ่งกระบวนการพูดคุยกับกลุ่ม BRN เป็นเรื่องภายในระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม 
BRN ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไทย ในด้านการด าเนินการที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยจะแบ่งแยกมิได้  
   กลุ่ม BRN ไม่ใช่รัฐองค์การระหว่างประเทศ หรือมีสถานะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
ดังนั้น การลงนามในข้อตกลงหรอืเอกสารใดก็ตาม ในหลักการจะไม่ใช่สนธสิัญญาและไมอ่ยู่ภายใต้การบังคับ
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ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่เอกสารดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายหรือเทียบเท่ากับความตกลง  
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่ก ากับดูแลในเรื่องนี้ควรพิจารณา หรืออาจมีการเสนอร่างไปให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหมายของไทยพิจารณาที่ส านกังานอัยการสูงสุด หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องในแง่ของกฎหมายไทยด้วย   
       ที่ประชุมมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
         ๑) คณะกรรมาธิการแสดงความห่วงกังวลต่อร่างภาษาอังกฤษ JCPP ที่ปรากฏ 
ในสื่อมวลชวน อาจมีนัยในการเพ่ิมนิติสถานะให้แก่กลุ่ม BRN หรือไม่ และมีนัยต่อบูรณภาพแห่งดินแดน
หรือไม่ นอกจากนั้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่สื่อมวลชนรายงานข่าวการพูดคุยเพ่ือสันติสุข โดยใช้ค าว่า 
รัฐไทย ซึ่งอาจมีนัยว่ามีรัฐอื่นอีกด้วยหรือไม่  
         ๒) การด าเนินงานการเจรจาในปัจจุบันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากเปรียบเทียบจากอดีต  
เป็นเหตุอันเนื่องมาจากปัจจัยใด     
           นายชยุต จิตมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจาก 
หลังปีพ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีการรับรองข้อตกลง ๓ ประเด็นหลักในหลักการทั่วไปคือ (๑) การปรึกษาหารือ
สาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ (๒) การลดความรุนแรง และ (๓) การแสวงหาทางออกทางการเมืองเพ่ือยุติ
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย และมีการแผนปฏิบัติการร่วมกันของคณะพูดคุยและ 
กลุ่ม  BRN โดยได้น าเรียนแผนการด าเนินงานและการหารือกับกลุ่ม  BRN กับรัฐบาลที่ ผ่ านมา  
น า โดยพล เอกประยุท ธ์  จันท ร์ โอชา  จนถึ งน ายกรั ฐมนตรีคนปั จจุ บั น  น าย เศรษฐา ทวี สิ น  
ที่ได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะพูดคุยได้ด าเนินงานร่วมกับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีการจัด Workshop ร่วมกันอยู่ ๓ ครั้ง ซึ่งเอกสาร
ร่าง JCPP ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เป็นผลการหารือจากคณะพูดคุยกับกองทัพไทย และสถานการณ์
ปัจจุบัน BRN ไม่ต้องการยอมรับร่าง JCPP โดยให้ความเห็นว่าร่าง JCPP ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นผลของการเพลี่ยงพล้ าต่อภาครัฐ หากด าเนินงานตามแผนจะเป็นเหตุให้กลุ่ม BRN จะไม่ได้รับประโยชน์ 
และกลุ่มจะสูญสิ้นไป เนื่องจากการเปิดเผยองค์กรถือเป็นข้อเสียเปรียบ รวมถึงการต้องมาลงนามรับรอง 
เพื่อยอมรับว่ากลุ่ม BRN อยู่ภายใต้รัฐบาลไทย ซึ่งท าให้สถานะกลุ่ม BRN เสื่อมลง ถึงแม้ว่าไทยจะให้สถานะ
กลุ่ม BRN และให้การยอมรับก็ตาม 
    ๓) เอกสารร่าง JCPP ที่ปรากฏสู่สาธารณะถือเป็นเรื่องที่ดีที่ท าให้ประชาชนรับทราบ  
เมื่อภาคประชาชนสนับสนุนเอกสารร่างดังกล่าวแล้ว จะท าให้เอกสารร่าง JCPP ด าเนินต่อไปได้  
         ตามท่ีนายชยุต จิตมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้น าเสนอข้อมูล
เป็นผลจากการพูดคุยตลอดมาของรัฐบาลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งแรงกดดันทางการเมืองมีแน่นอน  
แต่ไม่มีผลต่อการตกลงกันระหว่างคณะพูดคุยและกลุ่ม BRN มากนัก ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนในข้อตกลงต่าง ๆ 
ระหว่างรัฐบาลไทยและกลุ่ม BRN ต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และความตกลงต้องให้ได้ดุล 
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ซึ่งกันและกัน แม้ว่าในปัจจุบันยังมีทั้งประชาชนที่เข้าใจและไม่เข้าใจในเรื่องการด าเนินงานของรัฐบาล 
อย่างไรก็ดีเรื่องความตกลงระหว่างไทยและกลุ่ม BRN เป็นเรื่องที่ประชาชนในประเทศควรรับทราบ 
ว่ารัฐบาลไทยก าลังท าอะไรกับประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือจะได้เข้าใจจุดประสงค์ 
ของรัฐบาลที่ต้องการจะท าให้เกิดความสงบสุขของประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง 
    ๔) กลุ่ม BRN ไม่ได้เป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทั้งหมด แต่ไทยได้ยอมรับเงื่อนไขหลาย ๆ อย่าง กับข้อเสนอของกลุ่ม BRN รวมถึงการลงนาม
ข้อตกลงกับกลุ่ม  BRN ทั้ งนี้  คณะพูดคุยจะมีการแจ้งฝ่ายนิ ติบัญญั ติหรือไม่อย่างไร  เนื่ องด้ วย
คณะกรรมาธิการเห็นว่าตามมาตรา ๑๗๘ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
ที่มีสาระส าคัญว่า “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
จะต้องออกพระราชบญัญตัิเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา” ซึ่งคณะพูดคุยเมื่อเจรจาเพื่อยุติความรุนแรงโดยมีการท าข้อตกลงกับกลุ่ม BRN ควรมีการเสนอ
รัฐสภาให้ความเห็นชอบเสียก่อน ไม่ควรมาแจ้งฝ่ายนิติบัญญัติในภายหลัง    
         นายชยุต จิตมานะ นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงว่า 
เอกสารร่าง JCPP ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้มาจากการกระท าของคณะพูดคุยของภาครัฐ  
โดยสถานะร่าง JCPP ในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการหารือและหาข้อสรุปในร่าง JCPP โดยยังไม่ได้
ข้อสรุป อย่างไรก็ตามกระบวนการพูดคุยเป็นหนึ่งในนโยบายของนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นนโยบายที่จะถูกน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือรับทราบ โดยแผน 
JCPP จะมีการชี้แจงให้ฝ่ายนิติบัญญัติทราบอีกเช่นกัน  
         การลงนามในข้อตกลงกับกลุ่ม BRN นั้นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพ่ิมความมั่นใจ 
ให้ประชาชนให้เกิดความไว้วางใจต่อผลลัพธ์การเจรจามากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่คณะพูดคุยได้หารือ  
กับกลุ่ม BRN คณะพูดคุยตระหนักถึงความอ่อนไหวของกลุ่ม BRN ต่อการมีเอกสารในกระบวนการพูดคุย  
และการปรึกษาหารือกับฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งคณะพูดคุยไม่ได้ละเลยประเด็นอ่อนไหวดังกล่าว 
ทั้งนี้ คณะพูดคุยจะหาวิธีการที่จะเจรจากับกลุ่มที่เข้าถึงยาก หรือกลุ่มที่หารือด้วยยาก เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ 
ตระหนักว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือ และไม่ได้ละเลยการกลับเข้าสู่สังคม รวมถึงความมั่นคงที่ยั่งยืน 
    ๕) กรรมาธิการให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่คณะพูดคุย เนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันต่างจากอดีต 
เพราะบางภาคส่วนไม่ ให้ความไว้วางใจรัฐบาล ซึ่ งมีผลกระทบต่อความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
ประชาสังคมในพ้ืนที่ เป็นเหตุให้คณะพูดคุยท างานยากขึ้น รวมถึงความลับร่าง JCPP ที่ถูกเปิดเผย 
ต่อสาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์  ซึ่ งสะท้อนถึงความไม่ ไว้วางใจของกลุ่ม BRN ต่อรัฐบาลไทย  
ดังนั้นคณะพูดคุยต้องมีความอดทนในการท างาน โดยหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่จะวิพากวิจารณ์ 
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ต าหนิชี้ข้อบกพร่อง ซึ่งคณะพูดคุยจะสามารถน ามาปรับปรุงและด าเนินงานต่อไป โดยต้องมีผลประโยชน์
ของไทยเป็นส าคัญ 
         คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า การด าเนินงานของคณะพูดคุยอยู่ในขั้นตอนที่ ๒  
คือ มาตรการสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่ โดยควรเอาการยุติความรุนแรงเป็นหลักส าคัญ  เพราะความรุนแรง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขั้นตอนที่ ๓ การลงนาม ควรจะท าก็ต่อเมื่อความ
รุนแรงยุติหยุดลงเรียบร้อยแล้ว หรือมีค ามั่นจากกองก าลังของกลุ่ม BRN ว่าจะยุติความรุนแรง   
         จากข้อมูลที่รายงานปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการทหาร
และความมั่นคงของรัฐ ว่ากลุ่มก่อเหตรุนแรงในพ้ืนที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีทั้งหมด ๖ กลุ่ม  
โดยกลุ่ม BRN เป็นกองก าลังเดียวที่ติดอาวุธ ดังนั้นมาตรการสร้างบรรยากาศในพื้นที่จึงจ าเป็น เพื่อให้แสดง
ให้เห็นตัวชี้วัดที่จะสามารถพิจารณาในการลงนามต่อไป  
         ในขั้ นตอนที่  ๔  คณ ะติดตามสถานการณ์ กลาง/พ้ืนที่  Central and Field 
Monitoring Team คณะพูดคุยสามารถหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและฝ่ายกฎหมายเพ่ือปรับให้เข้ากับ
ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
         นายชยุต จิตมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงว่าคณะพูดคุย
จะไม่มีการลงนามรับรองข้อตกลง หรือ ร่าง JCPP หากไม่มีผลลัพธ์ของการยุติความรุนแรงอย่างเป็นรูปธรรม 
และที่ไม่สามารถชี้วัดได้ 
    ๖) คณะกรรมาธิการฝากให้สภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ 
ให้ความส าคัญด้านอธิปไตยของไทยต่อไป  
         เนื่องจากร่าง JCPP ที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในสื่อสังคมออนไลน์  โดยไม่ได้ถูก
เผยแพร่จากคณะพูดคุย ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเผยแพร่โดยกลุ่ม BRN ในชั้นนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม BRN 
ยังมีข้อกังขา และข้อห่วงกังวลในกรอบการพูดคุยในปัจจุบัน ซึ่งต้องให้คณะพูดคุยด าเนินงานและติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป   
          ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชนินท์ทิรา ณ ถลาง เป็นผู้ เขียนงานวิจัยชื่อ “ความขัดแย้งการเจรจา 
และการแบ่งสรรปันอ านาจ” ที่สามารถโต้ตอบต่อการข้อโตแย้ง รวมถึงตอบค าถามของกระทรวงการ
ต่างประเทศซึ่งมีผลต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศพอสมควร ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้น าเอกสารดังกล่าวไปใช้ประกอบท่าทีในปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
          นายชยุต จิตมานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้ชี้แจงว่างานวิจัย
ดังกล่าวเป็นงานวจิัยร่วมกันระหวา่งสภาความมั่นคงแห่งชาตกิับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงและภาคราชการมีความกังวลในประเด็นอ่อนไหวของเรื่องการมีสถานะ  
การมีเอกสารส าหรับเรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้น 
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ได้มีแนวคิดว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์ แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ซึ่งยังไม่มีหลักฐานอ้างอิง  
ในการยกระดับหรือการแทรกแซงอยู่ในระดับใด เพราะฉะนั้นควรมีข้อเท็จจริงเชิงวิชาการ จึงปรากฏ
งานวิจัยดังกล่าวออกมา โดยในห้วง ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ท่ีภาคความมั่นคงมีความกังวลเรื่อง ๑. สิทธิ 
ในการก าหนดชะตากรรมตนเอง (Right to Self Determination) ๒. กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
๓. บทบาทของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ ๔. การเข้ามาของต่างชาติจะน าไปสู่ 
การให้สถานะการยกระดับใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ ซึ่งเป็นโจทย์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าการแทรกแซงจากตา่งชาติ การพูดคุยกับกลุ่มต่อตา้นรัฐ การมีเอกสารความตกลง จะน าไปสู่การก าเนิดรัฐ
ใหม่หรือไม่ ซึ่งจากผลการวิจัยชี้ว่า สถานะของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เข้าเงื่อนไของค์ประกอบในการ
เกิดรัฐใหม่ 
          งานวิจัยเรื่อง “ความขัดแย้งการเจรจาและการแบ่งสรรปันอ านาจ” ได้กล่าวถึง
สถานะการมีเอกสารกับกลุ่มต่อต้านที่ไม่ใช่รัฐ ซึ่งนักวิชาการได้ท าวิจัยเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ  
ว่าการที่รัฐใดรัฐหนึ่งไปท าเอกสารกับกลุ่มต่อต้านรัฐที่ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐจะน าไปสู่การยกสถานะ 
หรือท าให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความเท่าเทียมกับรัฐหรือไม่ ซึ่งในงานวิจัยได้ระบุว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน  
ทั้งทางปฏิบัติและทางกฎหมาย และงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายความมั่นคงว่าหากมีข้อห่วงกังวล 
เรื่องการยกระดับเรื่องการแทรกแซงจากต่างชาติ ควรระมัดระวังในเรื่อง ดังนี้ ๑. การให้ความเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ และ ๒. ฝ่ายความมั่นคงต้องระมัดระวังไม่ท าให้เกิดเงื่อนไขครบองค์ประกอบใน
เรื่องการละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรง 
    ๗) กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตข้อมูลในสื่อออนไลน์เรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ  
ในวิกิพีเดีย ซึ่งมีการใช้ค าว่า “คู่สงคราม” ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มความไม่สงบที่มีความคลาดเคลื่อน
อาจท าให้เข้าใจผิดได้ ถึงแม้ว่าข้อมูลในวิกิพีเดียสามารถแก้ไขได้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม แต่ไม่สามารถ
น ามาอ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการจึงอยากฝากให้สภาความมั่นคงแห่งชาติแก้ไขข้อมูลเรื่อง ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเป็นเรื่องที่จะท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้อ่านและผู้ศึกษาค้นคว้า 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
    ๘) เนื่องจากเรื่องข้อมูลและข้อเท็จจริงล่าสุดเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วม
ระหว่างคณะพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี 
(BRN) เป็นเรื่องละเอียดอ่อน คณะกรรมาธิการเห็นสมควรมีการหารือในประเด็นดังกล่าว โดยเป็นการ
ประชุม Onsite ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวต่อไป  
    ๙) เรื่องน่าห่วงกังวลในเรื่องการที่รัฐบาลยอมเจรจากับกลุ่ม BRN ซึ่งวัตถุประสงค์ 
ของกลุ่ม BRN คือ การแบ่งแยกดินแดน ซึ่งในขั้นแรกกลุ่ม BRN ไม่เจรจากับรัฐบาลไทย โดยไทยยอมเจรจา 
ในขั้นที่ ๒ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลที่ ๓ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้คณะพูดคุยต้องระมัดระวังต่อการท า
ข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึงการยอมรับสถานะของกลุ่ม BRN       
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      (๒) ผลจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา  
และความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบและลงนามร่วมกัน  
   นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้ให้ข้อมูลว่าในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ สมเด็จมหาบวรธิบดีฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา มีก าหนดเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
ครั้งแรก โดยมีการลงนามความตกลง (MOU) ๕ ฉบับ  
   ประเด็นสาระส าคัญที่ทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันที่ให้ความส าคัญมีรายละเอียด ดังนี้ 
                     ๑. การประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการที่กัมพูชา โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศจะติดตามต่อไป 
    ๒. การเป็นเจ้าภาพการประชุมเรื่องเขตแดน (Joint Party Committee) ที่เป็นประเด็น 
ที่จะเชื่อมโยงหลายปัจจัย โดยให้ความส าคัญเรื่องเขตแดนทางบก  
    ๓. กัมพูชาให้ความส าคัญถึงแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเมืองไทย โดยกัมพูชาขอให้ ไทย
พิจารณาแรงงานกัมพูชาตาม MOU ระหว่างไทย-กัมพูชาด้านแรงงาน สามารถเดินทางกลับกัมพูชาในห้วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการเดินทางกลับไปกัมพูชาต้องใช้ Entry Visa ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส าหรับแรงงาน  
ซึ่งไทยเคยอนุญาตให้ครั้งหนึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
ไทยได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบรายละเอียดว่าสามารถด าเนินการในลักษณะเดียวกัน 
กับห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ ได้หรือไม่ รวมถึงเรื่องสิทธิแรงงานกัมพูชา 
ด้านประกันสังคม  
    ๔. การหารือเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันในเขตพ้ืนที่ ไหล่ทวีปคาบเกี่ยว 
ไทย-กัมพูชา (Overlapping Claimed Area: OCA) ที่ทั่ งสองประเทศมีความเห็นว่าจะน าทรัพยากร
ปิโตรเลียมใต้ทะเลบริเวณดังกล่าวมาใช้ ควบค   ่ไปกับการแบ่งเขตทางทะเลไปพร้อม ๆ กัน โดยปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคชุดใหม่และคณะท างานที่ตั้งขึ้นร่วมกัน 
    ๕. ไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในเมืองเสียมราฐ กัมพูชา ในขณะที่กัมพูชา 
จะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในจังหวัดสงขลาภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
    ๖. การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพ้ืนที่ที่มีความทับซ้อน ๑๐ จุด ที่เป็นเรื่องที่ไทยพยายามผลักดัน 
โดยได้รับการตอบรับในระดับนโยบายเรียบร้อยแล้ว  
    ๗. นายกรัฐมนตรีไทยได้หารือเรื่องบัตรผ่านแดนชั่วคราวเนื่องจากภาคประชาสังคม 
ได้เรียกร้อง เพ่ือนักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวไทย-กัมพูชาได้โดยสะดวก  
    ๘. ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน โดยตกลงจัดตั้งคณะท างานร่วม เพ่ือจัดท าแผน 
ความร่วมมือในการจัดตั้ งสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุ ดที่มีการเผา ความร่วมมือ 
ในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โดยในอนาคตไทยอาจน าฝนหลวงเข้าไปช่วยเหลือในพ้ืนที่ของกัมพูชา 
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เพ่ือไม่ให้หมอกควันพัดเข้ามาในฝั่งไทย รวมถึงไทยได้เชิญกัมพูชาเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ CLEAR Sky 
Strategy เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ปัญหานี้ในระดับภูมิภาค 
    ๙. ด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการรวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เข้าด้วยกัน ผ่านโครงการ “หกประเทศ หนึ่งจุดหมายปลายทาง” เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
พร้อมปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการข้ามชายแดน โดยควรมีการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในภูมิภาคได้
โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด ทั้งนี้ หากจ าเป็นต้องมี Visa บริเวณชายแดนควรเริ่มด าเนินการอย่างเร็ว กระทรวง
การต่างประเทศไทยจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศของประเทศเพ่ือนบ้านในประเด็นดังกล่าว  
และหารือในด้านภาคปฏิบัติว่าสามารถด าเนินการได้อย่างไร 
   ๑๐. ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ไทยจะไม่ยอมให้ประเทศใด
ใช้ไทยเป็นพ้ืนที่ในการแทรกแซงกิจการภายใน หรือด าเนินกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อประเทศเพื่อนบ้าน 
         ที่ประชุมมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
         คณะกรรมาธิการมีความกังวลเรื่องสินค้าขยะที่น าเข้ามาจากจีนส่งเพ่ือมาแยกขาย ซึ่งเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย อีกทั้งมีผลกระทบกับไทยอย่างร้ายแรง ซึ่งจีนเป็นผู้ผลิตขยะและขยะอุตสาหกรรมรายส าคัญ  
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามน าเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘  
โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศก าหนดให้เศษพลาสติกเป็นสินค้าที่ต้องห้ามน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับคณะกรรมาธิการ เนื่องด้วย นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล 
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก จะด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
คณะกรรมาธิการจึงเรียนถามแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวของจีนเป็นอย่างไร  
         นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก  ได้ชี้แจงว่าในขณะนี้ยังมีข้อมูล 
ไม่เพียงพอ จึงขอน าเรียนประเด็นที่กรรมาธิการได้ซักถามเรื่องการน าเข้าสินค้าขยะจากจีนไปห าข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อน าเสนอคณะกรรมาธิการในการประชุมโอกาสถัดไป    
       (๓) แนวโน้มการจัดท าหลักเขตแดน และการด าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ใต้ทะเลในพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน (Overlapping Claims Area) ร่วมกันร่วมกันระหว่างประเทศไทย 
กับราชอาณาจักรกัมพูชา  
    นายอังกูร กุลวานิช รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  ได้ให้ข้อมูลว่าไทย 
และกัมพูชาจะหารือการแบ่งเขตทางทะเลและการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรใต้ทะเลในพ้ืนที่อ้างสิทธิ 
ทับซ้อน (Overlapping Claims Area) ร่วมกัน โดยกระทรวงการตา่งประเทศได้เสนอคณะกรรมการเทคนคิ
ร่วมระหว่างไทย -กัมพูชา (JTC) ไปที่คณะรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ ระหว่างการพิจารณา 
ของคณะรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานของ 
JTC ในขณะเดียวกัน กัมพูชาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่และอยู่ในห้วงเปลี่ยนองค์ประกอบเช่นกัน โดยล าดับถัดไป
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เมื่อคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเห็นชอบองค์ประกอบแล้ว การหารือเจรจาซึ่งเป็นไปตาม  
ที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกัน  
    ที่ประชุมมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังน้ี 
    สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๙๐๗ จะเห็นได้ว่าแผนที่ต่อท้ายสัญญาได้คืนเกาะกูด
มาให้ไทย แต่การคืนเกาะกูดครั้งนี้ ฝรั่งเศสไม่คืนเกาะกงให้ไทย โดยจุดลากเกาะกูดมาที่ฝั่งเพื่อก าหนดหลัก
เขตแดน ๗๓ บนบก ทั้งนี้ปัญหากัมพูชาประกาศจุดหลักเขต ๗๓ ยึดจากเกาะกูดไปถึงกลางอ่าวไทย  
และลากต่อไปจนถึงช่วงล่างของอ่าวไทย โดยเมื่อเกาะกูดไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว เส้นอื่นที่ต่อจากเกาะกูด 
จึงเป็นโมฆะที่ท าให้เกิดพ้ืนที่ทับซ้อนกว่า ๒๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งควรเป็นของไทยเกือบทั้งหมด  
ดังนั้น การไปท าความตกลงซึ่งเป็นเขตของไทยรวมถึงมีทรัพยากรธรรมชาติ หากไทยยอมรับสถานะการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรใต้ทะเลในพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน (Overlapping Claims Area) ร่วมกัน จะยิ่งเป็น
ข้อผูกมัดกับไทยมากยิ่งขึ้น   
 ๔.๒ พิจารณาก าหนดแนวทางการเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ  
การต่างประเทศ วุฒิสภา 
        คณะกรรมาธิการมีก าหนดแนวทางเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และสาธารณรัฐ
คาซัคสถาน อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อสรุปดังกล่าว ประธานในที่ประชุมจึงเสนอให้กรรมาธิการเสนอประเทศที่
ต้องการเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี  หรือหากกรรมาธิการมีความประสงค์ร่วมเดินทางกับ
คณะกรรมาธิการอื่นก็ได้เช่นกัน โดยให้กรรมาธิการผู้ที่ประสงค์จะเดินทางร่ วมกับคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศส่งความเห็นภายในไม่เกินสัปดาห์ถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ  
     ที่ประชุมได้มีมตินัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ 
  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณกรรมาธิการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 
          นายอภัย เอื้อสุนทร 

     นิติกรปฏิบตัิการ/ผู้จดบนัทึกการประชุม 
  นายเฉลมิชัย  ศรีจนัทร ์

                                                                           นติิกรช านาญการพิเศษ/ตรวจ/ทาน 
 
 



๒๑ 

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมโดยละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติ
รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ 
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ 

(นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 


